

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่านายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ออกตรวจราชการ
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีวาระสำคัญเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาความยากจน และ
ดิงศักยภาพพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศลุ่มน้ำโขง ตรวจเยี่ยมชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ Bio Economy และโครงการบางระกำโมเดล การอนุรักษ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยได้มอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลเรื่องความสะอาด
ห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ รongรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเน้นส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่สะอาดและถูกสุขอนามัย จึงขอความร่วมมือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน ศาสนสถาน ตลาด สถานีบริการน้ำมัน สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะในพื้นที่ รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร รongรค์จัดกิจกรรมทำความสะอาด
ห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ ให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ ตลอดจนเอื้ออำนวยให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง
ได้ใช้บริการ

๒. ทำความสะอาดและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ในความรับผิดชอบ และกระตุ้นให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

๓. จัดให้มีและดูแลห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวก
และถูกสุขลักษณะ

๔. ปรับภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำ และพื้นที่โดยรอบให้สวยงาม

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานของห้องน้ำสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dla.go.th หัวข้อ หนังสือราชการ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์
รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคดี อมรวัฒน์)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖